

อิทธิพลของแม่

ศจ.มาโนช แจ่มมุข

ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก มักจะพูดว่า ความสำเร็จของเขามาจากผู้หญิง 2 คน ที่อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จนั้น คนแรกคือ แม่ คนที่สองคือ เมีย ดูเหมือนคำกล่าวนี้จะเป็นความจริง

ในประวัติศาสตร์คริสตจักร มีสตรีหลายคนที่มีส่วนในสร้างชีวิตของผู้เป็นที่ประสพความสำเร็จหรือสามารถเปลี่ยนโลกทั้งโลกได้ในเวลานั้น และผู้หญิงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้า คอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง และนำความสำเร็จมาสู่หมู่บุรุษทั้งหลายขอยกบุคคลสำคัญ 3 คน 3 ลักษณะที่โดดเด่น ทั้งสามเป็นผู้หญิงที่ถูก ๆ เรียกเธอว่า “แม่” และเป็นคุณแม่ที่ทรงอิทธิพล

1. คุณแม่นักอธิษฐาน ในขณะที่รัฐบาลโรมข่มเหงคริสเตียนหนักตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเนโร ผู้มีความเกลียดชังคริสเตียนเป็นทุนเดิม จึงหาเรื่องเผากรุงโรมและโยนความผิดให้พวกคริสเตียน (คศ.64) คริสเตียนบางคนถูกจับตรึงบนกางเขน ถูกจับโยนให้สัตว์ร้ายกินหรือจับคนไปสู้กับสัตว์เหมือนในภาพยนตร์เรื่อง “The Gladiator” การข่มเหงคริสเตียนถูกกระทำต่อเนื่องมาถึงโดมิเทียน ผู้เนรเทศยอห์น อัครสาวก (คศ.90) ไปอยู่เกาะปีทมอส (วิวรณ์ 1:9) จักรพรรดิเสปติมุส เซเวรัส (คศ.193-211) ผู้สังคตศิระทานเลโอนิคาส บิดานักศาสนศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ฐานไม่ยอมปฏิบัติเสฐพระเยซูจักรพรรดิทราเซียน, เดซิอุส, วาเลเรียน, ดิโอเคลเตียน (คศ.284-305) อาณาจักรโรมถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนของการปกครอง 1 ใน 4 คนมีนามว่า คอนสแตนทีอัสผู้มีชื่อเสียงนามว่า เฮเลนน่า หรือเรียกกันว่า พระนางเฮเลนน่า เธอเป็นคริสเตียนเป็นสาวกกลับ ๆ ของพระเยซูเธอไม่อาจเปิดเผยสถานะทางความเชื่อของเธอได้ แต่เธอเป็นนักอธิษฐาน เธอรู้ว่า ไม่มีอะไรสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เลย นอกจากคำอธิษฐาน เธอเฝ้าวิงวอนอธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อจะเห็นโรมเปลี่ยนแปลงอาณาจักรโรมที่โหดร้ายข่มเหงคริสเตียนสามารถหยุดยั้งได้ หากจักรพรรดิโรมยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด ผู้ซึ่งมีอำนาจการครอบครองสามารถสั่งยุติได้ ในปี คศ.306 จักรพรรดิคอนสแตนทีอัสสามีของเธอถูกฆ่าตาย อาณาจักรโรมันเริ่มปั่นป่วน มีการจลาจลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สงครามระหว่างผู้นำของอาณาจักรโรมทั้ง 4 ส่วนเริ่มแย่งชิงอำนาจต่อกันและกันบุตรชายของเธอชื่อ คอนสแตนติน ได้สืบอำนาจต่อจากบิดาขึ้นมาเป็นผู้นำ เธออธิษฐานให้กำลังใจบุตรชายของเธอ และทำทนายว่า พระเจ้าของแม่ทรงฤทธิ์อำนาจช่วยลูกได้ คอนสแตนตินรับคำทำชวนของแม่ และกล่าวว่า ถ้าพระเยซูช่วยผมได้จริง และผมสามารถรับชนะยึดอาณาจักรโรมได้ แม่อยากได้อะไร บอกผม และคอนสแตนตินได้รับการสำแดง เห็นรูปดาบไขว้เหมือนกางเขน เขาได้รับกำลังใจขึ้นมาก ในที่สุด คอนสแตนตินสามารถยึดอาณาจักรโรมไว้ได้ทั้งหมด

เมื่ออยากได้อะไร คอนสแตนตินถามแม่ พระนางเสเลนน่าตอบว่า อยากได้ยูซาเล็ม เพราะเธอต้องการบูรณะเมืองยูซาเล็มให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของคริสเตียน แต่คอนสแตนตินบอกว่าไม่ใช่เฉพาะยูซาเล็มเท่านั้น แต่ทั้งโลกเป็นของแม่ ในปี ค.ศ.313 จักรพรรดิคอนสแตนตินได้ประกาศกฤษฎีกามิลาน หรือมีพระบรมราชโองการรับรองคริสตจักรอย่างเป็นทางการข่มเหงคริสเตียน และยอมรับให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติโรม คริสเตียนสามารถนมัสการพระเจ้า ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจักรพรรดิคอนสแตนตินได้ทรงกลับใจรับศีลล้างบาปก่อนสิ้นพระชนม์ คุณแม่นักอธิษฐานคำอธิษฐานของแม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ (ยากอบ 5:16)

2. คุณแม่ผู้มีความอดทน ในศตวรรษที่ 4 ตอนปลาย ขณะที่ยุทธจักรโรมที่รุ่งเรืองกำลังดำเนินอยู่บนความสะดวกสบาย ประชาชนทั้งหลายเพลิดเพลินอยู่กับความสุขฝ่ายโลก นักปราชญ์หนุ่มผู้มีนามว่า ออกัสตินซึ่งเกิดในเมืองทากาส โกลี ๆ ฮิปโป (ประเทศแอลจีเรียในปัจจุบัน) มีนิสัยชอบสนุก รักความบันเทิง ค่านิยมโลกทะเยอทะยาน แยกตัวจากภรรยาและลูก ศึกษากฎหมายในกรุงโรม เขาเริ่มห่างจากความเชื่อ ใช้ชีวิตอย่างสำมะเลเทเมา แต่คุณแม่ที่รักพระเจ้าชื่อ มอนิกา (บิดาไม่เป็นคริสเตียน) เธอพยายามทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมลูกของเธอให้เดินในทางของพระเจ้า นอกจากคำอธิษฐานเธออดทนรอคอย หวังใจว่า สักวันหนึ่ง ลูกของเธอจะกลับมาหาพระเจ้า อิทธิพลแห่งคำเทศนาของแอมโบรสแห่งมิลาน และจดหมายฝากของเปาโลจากโรม 13:11-14 ได้นำมาซึ่งการกลับใจใหม่ เมื่ออายุได้ 33 ปี หลังกลับใจ ออกัสตินได้ศึกษาพระวาระของพระเจ้าโดยเฉพาะด้านศาสนศาสตร์ ปี ค.ศ.315 ท่านรับการแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งเมืองฮิปโป และเป็นนักเขียนหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งที่ท่านเขียนคือ The City of God (นครของพระเจ้า) ออกัสตินได้ชื่อว่า เป็น “บิดาแห่งศาสนศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่”

มอนิกา แม่ผู้มีความอดทน รอคอยการกลับมาของลูก แม้วันเวลาผ่านไปนานเท่าไร ความอดทนของเธอนำมาซึ่งความสำเร็จ ขอให้คุณแม่ทุกคนที่มีลูกคือ เกรงหลงหาย จงวางใจในพระเจ้า มอบการนั้นไว้กับพระเจ้าวันหนึ่งลูกของท่านจะกลับมา และรับใช้พระเจ้า

3. แม่ที่อบรมสั่งสอนลูก ราว ๆ ศตวรรษที่ 18 ครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้าครอบครัวหนึ่ง เป็นครอบครัวที่ใหญ่มาก เพราะผู้เป็นแม่ให้กำเนิดลูกถึง 19 คน คือศาสนาจารย์ซามูเอลและนางซูซานน่า เวสลีย์ ผู้เป็นพ่อต้องเดินทางไปประกาศเทศนา รับใช้พระเจ้า จนไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านและครอบครัว แต่ผู้เป็นภรรยาและยอดคุณแม่คือ ซูซานน่า เวสลีย์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลบ้านและครอบครัว ดูแลฟาร์มที่คริสตจักรให้มา เธออบรมสั่งสอนหนังสือลูก ๆ ที่บ้านทุกวัน เธออุทิศให้กับการเป็นแม่ เป็นยอดคุณแม่ เธอถือว่าการเลี้ยงลูก ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เธอใช้เวลากับลูกของเธอ จัดเวลาเฉพาะกับลูกแต่ละคน สักคำละหนึ่งชั่วโมง เพื่อพูดคุยปัญหาเธอเข้าเฝ้าพระเจ้าวันละสามครั้ง เพื่อขอสติปัญญาจากพระเจ้า ในการเลี้ยงดูบุตร รับใช้ครอบครัว จนมีเรื่องเล่าว่า เธอมีผ้าโพกศีรษะไว้ เมื่อไรที่เธอโพกผ้าบนศีรษะทั้ง

สามีและลูกจะไม่รบกวนเธอ เพราะเธอกำลังอธิษฐานกับพระเจ้าแม่เวลาซักผ้า ลูกทุกคนต้องท่องข้อพระคัมภีร์ก่อนรับประทานอาหาร ด้วยความพยายามและเข้มงวดลูกของเธอ 2 คนเป็นผู้รับใช้ยิ่งใหญ่ของโลก คือ จอห์นและชาร์ล เวสลีย์ คือ ผู้ก่อตั้งคณะเมธอดิส นิกายใหญ่ซึ่งเมื่อเขามีชีวิต มีสมาชิกอยู่แปดหมื่นคน ในอังกฤษและกว่า 40,000 คน ในอเมริกา เป็นนักเทศน์ที่เดินทางไกล จี๋มาไปเทศนา ด้วยระยะทางรวม 250,000 ไมล์ ทั้งอังกฤษ สก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์ ส่วนน้องชายที่ ชื่อ ชาร์ล เวสลีย์ เป็นนักแต่งเพลง เขาได้ประพันธ์เพลงกว่า 6,000 เพลงที่ใช้ร้องเวลามนัสการ เพลงอมตะที่เราคุ้นเคยคือ “ความรักพิเศษเหนือรักอื่นใด” ที่เรามักร้องในวันแต่งงาน

ทั้งหมดคือ ความดีของคุณแม่ที่เฝ้าอบรมสั่งสอนลูก ๆ แม้จะมีลูกมาถึง 19 คน เธอสามารถสร้างลูกของเธอให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้

คุณแม่ที่รัก ท่านมีอิทธิพลมากสามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลก ถ้าท่านเป็นนักอธิษฐาน การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ท่านต้องอดทนต่อลูก ๆ ของท่าน แม้วันนี้จะยังไม่เห็นอะไรเลยในตัวลูกของท่าน การอบรมสั่งสอนลูกครั้งครัดในทางของพระเจ้า “พระวณะมาสู่ท่านและครอบครัวของท่าน นี่แหละคืออิทธิพลของแม่...”

อ้างอิง

1. มาโนช แจ่มมุข เอกสารการสอนวิชาประวัติศาสตร์ คริสตจักร พระคริสตธรรมกรุงเทพ
2. รูธ เอ. ทักเกอร์ แต่เธอผู้เป็นภรรยา กนกบรรณสาร
3. Mel Locks, Church History, Class note International Theological Seminary

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 52 ฉบับที่ 281 กรกฎาคม – สิงหาคม 2001, หน้า 9-11.